

รายงานการประชุม

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการของหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน
โครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล

ผู้มาประชุม

๑. นายกสิวัฒน์ ไล่ทองคำ	หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานคณะกรรมการ
๒. นางสาวอำพร จิตรทาน	คณงานทั่วไป	กรรมการ
	แทน ผู้อำนวยการกองคลัง	
๓. นางสาวปัทมา วีฟอง	เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ
	แทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	
๔. นางสาวประภาภรณ์ จันทรังษี	นักทรัพยากรบุคคล	กรรมการ
	แทน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป	
๕. นางสาวเจนจิรา สุวรรณนำปน	นักจัดการงานทั่วไป	กรรมการและเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

-ไม่มี-

ผู้เข้าร่วมประชุม

-ไม่มี-

เริ่มประชุม

เวลา ๑๔.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมและครบองค์ประชุมแล้ว นายกสิวัฒน์ ไล่ทองคำ
หัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล ประธานกรรมการ
กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการตามระเบียบการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

(นายกสิวัฒน์ ไล่ทองคำ)

หัวหน้าสำนักปลัด

ประธานกรรมการ

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล ที่ ๒๒๔๔/๒๕๖๓ ลงวันที่
๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

แจ้งคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล ที่ ๒๒๔๔/๒๕๖๓ ลงวันที่
๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินโครงการ
ของหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน โครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวันคล้ายวัน
สวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตามที่ อำเภอคลองลาน
ขอรับการสนับสนุนเงินงบประมาณ (เงินอุดหนุนโดยมีวงเงินสมทบบางส่วน)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จากองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน
๑๘,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) และองค์การบริหารส่วนตำบล
คลองน้ำไหล ได้สนับสนุนงบประมาณไปเรียบร้อยแล้ว ซึ่งตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๖๓๖ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน
๒๕๕๙ เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน

อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติ ๒.๖ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของหน่วยงานที่ขอรับเงิน โดยมีองค์ประกอบและจำนวนตามที่เห็นสมควรเพื่อทำหน้าที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการจนแล้วเสร็จ แล้วรายงานให้ผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ หากหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรียกคืนเท่าจำนวนที่อุดหนุนไปทั้งหมดคืนโดยเร็ว นั้น

เพื่อให้การใช้จ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและบังเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการของหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่กำหนดไว้ ดังนี้

๑. นายกลีวัฒน์ ไกล่ทองคำ หัวหน้าสำนักปลัด ประธานกรรมการ
๒. นายประมาธ นาคบาตร ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ
๓. นางไม้ป่า ธีรานันท์ ผอ.กองสวัสดิการสังคม กรรมการ
๔. น.ส.กนกลักษณ์ ภัคชัยเจริญสิน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กรรมการ
๕. น.ส.เจนจิรา สุวรรณนำปน นักจัดการงานทั่วไป กรรมการและเลขานุการ

ให้ผู้รับผิดชอบมีหน้าที่ติดตามผลการดำเนินโครงการจนแล้วเสร็จแล้ว รายงานให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ หากหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรียกคืนเท่าจำนวนที่อุดหนุนไปทั้งหมดคืนโดยเร็ว

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สั่ง ณ วันที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒

(นายกลีวัฒน์ ไกล่ทองคำ)

หัวหน้าสำนักปลัด

ประธานกรรมการ

ระเบียบวาระที่ ๓

ระเบียบวาระที่ ๔

(นายกลีวัฒน์ ไกล่ทองคำ)

หัวหน้าสำนักปลัด

ประธานกรรมการ

รับทราบ

เรื่องการรับรองรายงานการประชุม

ไม่มีเนื่องจากการประชุมครั้งแรก

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

-ไม่มี-

เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ ติดตามและประเมินผลโครงการของหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

โครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นั้นเป็นโครงการที่อำเภอคลองลานขอรับการอุดหนุนงบประมาณในการจัดโครงการจากองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหลและอปท.อีก ๓ แห่งในเขตอำเภอคลองลาน ในการจัดโครงการ

อำเภอคลองลานเป็นหน่วยงานขอรับเงินอุดหนุนนั้นก็ต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ หน่วยงานที่ให้เงินอุดหนุนคือองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหลก็ต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลโครงการตามระเบียบดังกล่าวด้วย ตามข้อ ๑.๒ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของหน่วยงานที่ขอรับเงิน โดยมีองค์ประกอบและจำนวนตามที่เห็นสมควรเพื่อทำหน้าที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการจนแล้วเสร็จ แล้วรายงานให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ หากหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรียกคืนเท่าจำนวนที่อุดหนุนไปทั้งหมดคืนโดยเร็ว การแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการนี้เป็นไปตามห้วงระยะเวลาได้แต่งตั้งก่อนที่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนจะมีการดำเนินการโครงการ หลังจากที่เรายื่นเงินงบประมาณไปให้หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนแล้วนั้น หน้าที่ของคณะกรรมการติดตามประเมินผลโครงการมีหน้าที่ไปดูว่าหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้จัดทำโครงการจริงหรือไม่ วันที่อำเภอคลองลานจัดโครงการเมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ นั้นผมได้เข้าร่วมโครงการด้วย มีคณะกรรมการติดตามประเมินผลโครงการนี้เข้าร่วมคือ นางไม้ป่า ธีรานันท์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม คณะกรรมการ นายประมาธ นาคบาตร ผู้อำนวยการกองคลัง คณะกรรมการ นางสาวเจนจิรา สุวรรณนำปน นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการและเลขาฯ การ เข้าร่วม ส่วนคณะกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการคือนางสาวกนกลักษณ์ ภัคชัยเจริญสิน ผมจึงได้เห็นว่าอำเภอคลองลานได้จัดโครงการจัดกิจกรรมตามที่ได้ขอรับการอุดหนุนงบประมาณมาจริง อันนี้คือการติดตามโครงการ ส่วนการประเมินผลโครงการนั้นหน้าที่ของคณะกรรมการหลักในการพิจารณาที่ต้องดูว่าการใช้จ่ายเงินการเบิกจ่ายเงินของเขาเป็นไปตามรายละเอียดในโครงการที่เขาเสนอขอมาหรือไม่ ตรงกับวัตถุประสงค์ที่เขาขอมาหรือไม่ ผู้มารับบริการประชาชนในพื้นที่ได้เข้าร่วมโครงการและได้รับประโยชน์หรือไม่ ในการขอรับเงินอุดหนุนนั้นอำเภอคลองลานก็จะส่งหนังสือขอรับเงินอุดหนุนมา โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ รับเงินมาขอรับเงินด้วย มีการทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่าง ๒ หน่วยงานคืออำเภอคลองลานและองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล เมื่ออำเภอคลองลานรับเงินไปแล้วก็ต้องทำตามเงื่อนไขในบันทึกข้อตกลงที่ได้ลงนามร่วมกันไว้ มีการดำเนินการตามกิจกรรมในโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุนมา หลังจากนั้นก็ต้องมีการรายงานผลการดำเนินการโครงการภายใน ๓๐ วันหลังเสร็จสิ้นโครงการ ตามระเบียบเงินอุดหนุนดังกล่าว ส่วนหลักฐานที่จะต้องส่งคือเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง ใบเสร็จรับเงินและหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นหลักฐานเก็บไว้ให้หน่วยตรวจสอบมาตรวจสอบต่อไป ส่วนรายละเอียดต่างๆนั้น ให้นางสาวเจนจิรา สุวรรณนำปน นักจัดการงาน

(นางสาวเจนจิรา สุวรรณนำปน)
 นักจัดการงานทั่วไป
 เลขานุการ

ทั่วไป ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบงานเงินอุดหนุนงานรัฐพิธีของอำเภอคลองลาน
 ได้รายงานรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณาต่อไป

สำหรับโครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ
 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา อำเภอ
 คลองลานขอรับการสนับสนุนเงินงบประมาณ (เงินอุดหนุนโดยมีวงเงินสมทบ
 บางส่วน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จากองค์การบริหารส่วนตำบล
 คลองน้ำไหล เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการดังกล่าว จำนวน ๑๘,๐๐๐.-
 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา ๑๘,๐๐๐
 บาท องค์การบริหารส่วนตำบลสักงาม จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท องค์การบริหาร
 ส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท รวมเป็น ๖๖,๐๐๐ บาท โดย
 นำไปเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้

๑. ค่าจ้างจัดสถานที่และประดับตกแต่งสถานที่ด้วยดอกไม้สด จำนวน
 ๒๓,๐๐๐.- บาท (เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา ๑๘,๐๐๐ บาท และ
 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล จำนวน ๕,๐๐๐ บาท)
 ๒. ค่าจ้างประกอบภัตตาหารพร้อมปิ่นโตถวายพระภิกษุสงฆ์ โดยใช้งบประมาณ
 จากองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล จำนวน ๕,๐๐๐ บาท
 ๓. ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบพิธีทางศาสนาและวัสดุอื่นที่ใช้ในการจัดงาน
 รัฐพิธีฯ โดยใช้งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล
 จำนวน ๘,๐๐๐ บาท องค์การบริหารส่วนตำบลสักงาม จำนวน ๑๕,๐๐๐.-
 บาท และองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท รวม
 เป็นเงิน ๓๓,๐๐๐ บาท
 ๔. ค่าจ้างประชาสัมพันธ์และประดับไฟฟ้าส่องสว่าง โดยใช้งบประมาณจาก
 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน จำนวน ๕,๐๐๐ บาท
- รวมเป็นเงิน ๖๖,๐๐๐ บาท
๕. ค่าจ้างจัดทำพวงมาลา/น้ำดื่ม โดยใช้งบประมาณจากที่ทำการปกครอง
 อำเภอคลองลาน จำนวน ๒,๐๐๐ บาท
- รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๘,๐๐๐ บาท

หมายเหตุ: ทุกโครงการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้

ของอบต.คลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน สมทบจำนวน ๕๐๐ บาท เพื่อเป็นค่า
 จัดซื้อน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมงานพิธีฯ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล
 ได้ตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนดังกล่าวไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และมีหนังสือแจ้งอำเภอคลองลาน ที่ กพ
 ๗๑๒๐๑/๑๖๒๒ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การขอรับการสนับสนุนเงิน
 งบประมาณ (เงินอุดหนุน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามที่อำเภอคลองลาน
 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดโครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวันคล้าย
 วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๓ ตุลาคม
 ๒๕๖๓ จากอบต.คลองน้ำไหล จำนวน ๑๘,๐๐๐ บาท นั้น องค์การบริหารส่วน
 ตำบลคลองน้ำไหลได้ตั้งงบประมาณดังกล่าวไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ
 รายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว อำเภอคลองลานจึงมี

หนังสือมาขอรับเงินอุดหนุนตามหนังสือ ด่วนที่สุด ๐๖๑๘/๒๖๓ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอรับเงินอุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหลได้สนับสนุนงบประมาณงบประมาณให้อำเภอกลองลานไปเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ และอำเภอกลองลานก็ได้รายงานผลการดำเนินงานโครงการมาเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ หนังสืออำเภอกลองลานลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ เกินกำหนดมา ๒ วัน หลังเสร็จสิ้นโครงการเป็นไปตามระเบียบ แต่ก็ถือว่ารายงานมาเร็วกว่าปีที่ผ่านมาคะ ในปีนี้การจัดโครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ไม่มีพิธีทำบุญตักบาตร มีเพียงการวางพวงมาลา ทางอำเภอกลองลานจึงมีหนังสือขอคืนเงินที่เหลือจากการดำเนินงานโครงการจำนวน ๘,๐๐๐ บาท ใช้เงินไป ๑๐,๐๐๐ บาท ตามหนังสืออำเภอกลองลานที่ กพ ๐๖๑๘/๓๐๓๕ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอส่งคืนเงินอุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ ดิฉันได้ตรวจสอบเอกสารรายงานผลโครงการที่อำเภอกลองลานส่งมาพบว่ามีการเบิกจ่ายมาดังนี้

๑. ค่าจ้างจัดสถานที่ จัดดอกไม้สด และผูกผ้าประดับตกแต่งสถานที่ โครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ ใช้งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล จำนวน ๕,๐๐๐ บาท

๒. ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดสถานที่ โครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ ใช้งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล จำนวน ๘,๐๐๐ บาท

รวมเป็น ๑๐,๐๐๐ บาท เหลือเงิน ๘,๐๐๐ บาท ค่าจ้างประกอบภัตตาหารพร้อมปิ่นโตถวายพระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๕,๐๐๐ บาท และลดค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จาก ๘,๐๐๐ บาท เหลือ ๕,๐๐๐ บาท คะ มีเอกสารจัดซื้อจัดจ้างและใบเสร็จรับเงินแนบมาในเอกสารรายงานผลครบทุกรายการคะ

(นายกสิวัฒน์ ไล้ทองคำ)
หัวหน้าสำนักปลัด
ประธานกรรมการ

เลขานุการได้แจ้งรายละเอียดต่างๆของโครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้คณะกรรมการได้รับทราบกันหมดแล้ว ต่อไปก็เป็นขั้นตอนของการติดตามโครงการ เชิญคณะกรรมการได้เสนอข้อคิดเห็นครับ

(นางสาวปัทมา วิฟอง)
เจ้าพนักงานธุรการ
กรรมการ

เนื่องจากวันนี้มาประชุมแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมคะ ดิฉันไม่ได้เข้าร่วมโครงการแต่ได้เห็นภาพการจัดโครงการรัฐพิธีดังกล่าวของอำเภอกลองลานที่มีผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่สมาชิกสภาขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหลใน Facebook และในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล จึงเห็นว่าเขาได้จัดโครงการจริงคะ


- (นางสาวอำพร จิตรทาน)
 คนงานทั่วไป
 กรรมการ
 ดิฉันได้เข้าร่วมโครงการคะ จึงได้เห็นว่ามีอำเภอลองลานได้จัดกิจกรรมจริง
- (นางสาวประภาพรณัฏฐ์ จันทร์ขันธ์)
 นักทรัพยากรบุคคล
 กรรมการ
 ดิฉันได้เข้าร่วมโครงการและได้เห็นว่ามีทางอำเภอลองลานได้จัดกิจกรรมจริง เช่นกันคะ
- (นางสาวเจนจิรา สุวรรณนำปน)
 นักจัดการงานทั่วไป
 กรรมการ
 ดิฉันก็ได้เข้าร่วมโครงการและได้เห็นว่ามีอำเภอลองลานได้จัดโครงการรัฐพิธี วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ จริงคะ
- (นายกสิวัฒน์ ไล่ทองคำ)
 หัวหน้าสำนักปลัด
 ประธานกรรมการ
 คณะกรรมการทุกท่านก็ได้เห็นว่ามีอำเภอลองลานได้มีจัดโครงการจัดงานรัฐพิธี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ สำหรับการประเมินผลโครงการนั้นทางอำเภอลองลานก็ได้มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการมาแล้วอาจจะล่วงเลยระยะเวลาตามระเบียบไป ๒ วันแต่ก็ยังถือว่าการรายงานเร็วกว่าดีกว่าปีที่ผ่านมาการรายละเอียดการเบิกจ่ายเป็นตามเลขานุการได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมรับทราบแล้ว คณะกรรมการมีข้อคิดเห็นอย่างไรบ้างครับในเรื่องของการประเมินผลโครงการ
- (นางสาวอำพร จิตรทาน)
 คนงานทั่วไป
 กรรมการ
 เห็นด้วยตามที่เลขานุการได้ชี้แจงมาในเรื่องของการรายงานผลทางอำเภอลองลานก็ได้มีการรายงานผลการดำเนินการโครงการมีเอกสารหลักฐานมาครบถ้วนแล้วคะ
- (นางสาวปัทมา วิฟอง)
 เจ้าพนักงานธุรการ
 กรรมการ
 ดิฉันก็เห็นด้วยคะ
- (นางสาวประภาพรณัฏฐ์ จันทร์ขันธ์)
 นักทรัพยากรบุคคล
 กรรมการ
 ดิฉันดูเอกสารหลักฐานที่อำเภอลองลานส่งมาจากที่เลขานุการนำมาให้ตรวจสอบก็เห็น ด้วยคะ
- (นายกสิวัฒน์ ไล่ทองคำ)
 หัวหน้าสำนักปลัด
 ประธานกรรมการ
 มติที่ประชุม
 คณะกรรมการก็ได้มีการเสนอความคิดเห็นกันทุกท่านแล้ว ดังนั้นผมขอมติที่ประชุมครับ
- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบจำนวน ๕ เสียง เห็นชอบว่าหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน (อำเภอลองลาน) ได้มีการจัดโครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจริง และมีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ถูกต้องครบถ้วนตามรายการเบิกจ่ายในโครงการและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓


ระเบียบวาระที่ ๕
 (นายกสิวัฒน์ ไล้ทองคำ)
 หัวหน้าสำนักปลัด
 ประธาน
 ที่ประชุม
 (นายกสิวัฒน์ ไล้ทองคำ)
 หัวหน้าสำนักปลัด
 ประธาน
 เลิกประชุม


เรื่องอื่นๆ
 มีใครจะเสนอเรื่องอื่นๆอีกหรือไม่

 ไม่มี
 ถ้าไม่มีขอปิดประชุม

 เวลา ๑๕.๐๐ น.

(ลงชื่อ)  ผู้บันทึกรายงานการประชุม
 (นางสาวเจนจิรา สุวรรณนำปน)
 นักจัดการงานทั่วไป
 กรรมการและเลขานุการฯ

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
 (นางสาวกนกศิษย์ ภัคชัยเจริญสิน)
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 กรรมการฯ

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
 (นายกสิวัฒน์ ไล้ทองคำ)
 หัวหน้าสำนักปลัด
 ประธานคณะกรรมการฯ